



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 หน้า 8

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"พ่อของฉัน"

เศษเสี้ยวความประทับใจเล็กๆ จากลูกสาวถึงพ่อผู้เป็นที่รัก ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว กลางวันแดดเปรี้ยงตกเย็นฝนตก ถึงแม้จะเป็นช่วงหน้าฝนก็เถอะ ดังนั้น น้องๆ สมาชิกคิดส์โซว์รักษาต้องเนือรักษาตัวกันบ้างนะคะ อย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนเพลียจนเป็นหวัด ออกกำลังกายอาทิตย์ละ 3-4 วัน วันละครึ่งชั่วโมงจะทำให้น้องๆ มีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีค่ะ ทักทายกันเรียบร้อยวันนี้ พี่คิดส์โซว์ก็มีเรื่องความบทรหนึ่งที่ยังเอื้อไปเจอในอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.satitprasarnmit.org ของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่เมื่ออ่านแล้วก็อยากบอกต่อให้เหล่าสมาชิกทราบโดยทั่วกัน ซึ่งในเว็บไซต์เองก็ระบุว่าเป็นเรื่องความจากนักเรียนโรงเรียนอื่นแต่ด้วยเนื้อหาลึกซึ้งกินใจ ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อ "พ่อ" ได้อย่างไรที่ดี และน่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับนักเรียนได้จึงมาขอโพสต์ไว้

จะดีอย่างไรติดตามกันได้เลยละ เรื่องความเรื่อง "พ่อของฉัน" โดยเด็กหญิงรุจิรา เลิศศิริวรกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

คำว่า "พ่อ" คนส่วนมากคงคิดถึงเพศที่เข้มแข็งและปกป้อง แต่สำหรับฉัน "พ่อ" หมายถึงผู้ที่มีเมตตา กรุณา และสอนฉันด้วยเหตุผลไม่ใช่กำลังเป็นเครื่องตัดสิน สอนให้ฉันรู้จัก "3 พ." คือ พ่อเพียง พี่พว และพิจารณา ฉันเชื่อว่าคำสอนทั้ง "3 พ." นี้ เพียงพอสำหรับการสร้างเด็กน้อยคนนี้ ที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกพ่อให้เป็นคนดีในอนาคตได้

พ. แรก ที่พ่อสอนคือ "พ่อเพียง" ซึ่งไปสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คือ สอนให้ฉันรู้จักประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันตนเอง รู้จักประมาณฐานะของตนเองว่าควรปฏิบัติตนและใช้จ่ายอย่างไรจึงจะเหมาะสม (ถ้ายังทำตัวไม่เหมาะสม ก็ควรปฏิวัติเสีย ชีวิตจะดีขึ้น) รู้จักใช้เหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพราะถ้าเราขาดการตัดสินใจที่ดีอาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ และพ่อยังคอยดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกๆ รู้จักป้องกันตัวเองจากสิ่งแวดล้อมที่เข้ายวนหรือล่อแหลมให้หลงผิดได้

พ. ตัวที่สองคือ "พี่พว" บางคนอาจเข้าใจผิดว่า พ่อสอนให้ฉันพึ่งพาคนอื่น แต่มันกลับผิดกันโดยสิ้นเชิง เพราะพ่อสอนให้ฉันพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คำสอนของพ่อลำดับที่สองนี้ ทำให้ฉันรู้จักทำงานด้วยตัวเอง คิดเอง ทำเอง และพึ่งตนเองเป็นอันดับแรก เพราะในสังคมปัจจุบันมีการแข่งขันสูง เราจึงต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด (นี่เป็นการที่พ่อมองการณ์ไกล) และฝึกให้ลูกทำตั้งแต่เล็กจนโต

พ. ตัวสุดท้าย คือ "พิจารณา" คำว่าพิจารณาคงไม่ได้เกี่ยวกับความผิดเพียงอย่างเดียวหรือการให้ผู้อื่นมาตัดสินตัวฉันก็คงไม่ใช่ เพราะพ่อสอนให้ฉันพิจารณาตนเองอยู่เสมอความหมายของข้อนี้ก็คงจะไปสอดคล้องกับ พ.ตัวที่สอง คือ พ่อสอนให้พึ่งพาตนเองแล้วก็ยังมีเรื่องผิดพลาดบ้าง พ่อก็จะสอนให้พิจารณาความผิดนั้น และหาข้อแก้ไข หรือปรับปรุงด้วยตัวฉันเอง การสอนพ่อนั้นคงไม่มีกฎหรือทฤษฎีที่ตายตัว แต่พอมักยกตัวอย่างข้อผิดพลาดที่เกิดจากตัวท่านเอง หรือเกิดจากผู้อื่นมาสอนฉันและความผิดของฉันด้วย ทำให้ฉันต้องทำงานมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

สำหรับฉันแล้ว พ่อ คือ ผู้สอนวิชาดำเนินชีวิต แต่ท่านก็ไม่เคยทิ้งการเรียนในห้องเรียน เพราะท่านพูดเสมอว่า "ความรู้" เท่านั้นที่ใช้ในการอุปถุอดในสังคมที่วุ่นวายนี้ได้ ท่านทุ่มสุดตัวเพื่อให้ลูกเรียนรู้อะไรสิ่งที่ดี แม้ต้องทำงานหนักเพียงใด ท่านก็

ต้องดูแลต้นไม้ต้นนี้ คือลูกของท่านให้เติบโตเป็นต้นไม้พันธุ์ดีต่อไปในอนาคต สุดท้ายนี้ลูกคงไม่มีคำหวานคำใดที่ลูกจะมอบให้พ่อ นอกจากคำว่า "ลูกรักพ่อ" และพ่อคงไม่ใช่ผู้ชายในฝันของฉัน เพราะฉันเกิดมาก็เห็นหน้าพ่อที่แสนดีของฉันแล้ว ข้อความนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของความประทับใจจากลูกค่ะ

อ่านจบกันแล้วพี่คิดส์โซว์ก็หวังว่าน้องๆ จะได้ซึมซับสิ่งดีๆ ที่น้องรุจิราเผยแพร่ให้พวกเราได้รับรู้สักวันนะค่ะ ถึงแม้ว่าวันพ่อแห่งชาติจะยังอีกยาวไกล แต่การไหว้และทำดีกับพ่อ เราสามารถทำได้ทุกวันโดยไม่รอเวลานะค่ะ มาเป็นคนดีของคุณพ่อ และพ่อของชาติกันดีกว่าค่ะ เสาร์นี้พี่คิดส์โซว์ก็ขอตัวก่อนนะค่ะ บ้าย-บายค่ะเด็กๆ.

////////////////////